

3907 Rosemead Blvd.  
Rosemead, CA 91770  
Phone: 626-312-2900  
Fax: 626-312-2906



**BOARD OF TRUSTEES**  
Nancy Armenta  
Diane Benitez  
Ronald Esquivel  
Veronica Peña  
John Quintanilla

**ALEJANDRO RUVALCABA, Ph.D., Superintendent**

Ngày 27 tháng 3 năm 2024

Kính gửi Cộng đồng Học khu Rosemead,

Khi chúng ta sắp đến gần kỳ nghỉ xuân được nhiều người mong đợi, tôi muốn dành một chút thời gian để gửi những lời chúc nồng nhiệt nhất tới từng người trong số các bạn để có một kỳ nghỉ an lành và tươi vui. Thời điểm này trong năm là cơ hội để học sinh, thầy cô và gia đình của chúng ta nạp lại năng lượng và suy ngẫm về những thành tựu trong những tháng qua.

Sự khởi đầu của mùa xuân cũng đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn quan trọng trong lịch học tập của chúng ta - bài kiểm tra của tiểu bang California về Đánh giá Thành tích và Tiến bộ của Học sinh (CAASPP). Ngay sau khi chúng ta trở lại sau kỳ nghỉ xuân, học sinh từ lớp ba đến lớp tám sẽ bắt đầu kỳ thi CAASPP. Các bài đánh giá CAASPP đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp những hiểu biết có giá trị về tiến bộ học tập của học sinh và đảm bảo rằng các trường học của chúng ta tiếp tục đáp ứng các tiêu chuẩn xuất sắc nhất về giáo dục.

CAASPP không chỉ đo lường trình độ thông thạo trong các môn học chính như ngữ văn tiếng Anh, toán và khoa học mà còn giúp xác định các lĩnh vực có thể cần hỗ trợ thêm để đảm bảo mọi học sinh đều nhận được nền giáo dục chất lượng cao phù hợp với nhu cầu cá nhân của các em. Những đánh giá này là một trong nhiều phương pháp chúng tôi sử dụng để đánh giá tiến bộ học tập của học sinh và mức độ nắm vững các tiêu chuẩn của tiểu bang. Các biện pháp khác bao gồm đánh giá lớp học và cấp lớp, điểm iReady, điểm số và quan sát của giáo viên. Hơn nữa, dữ liệu được thu thập từ tất cả các đánh giá sẽ cung cấp thông tin cho quá trình lập kế hoạch và ra quyết định của học khu, cho phép chúng tôi liên tục cải thiện và đổi mới trong phương pháp dạy và học.

Trong những tuần tới, bạn sẽ nhận được thêm thông tin từ các giáo viên và hiệu trưởng của con bạn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học sinh tham gia vào kỳ thi CAASPP sắp tới. Bằng cách tham gia đầy đủ và với khả năng tốt nhất của mình, học sinh của chúng tôi đóng góp vào nỗ lực chung trong việc đánh giá và nâng cao hiệu quả của các chương trình giáo dục của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi khuyến khích phụ huynh và người giám hộ hỗ trợ con mình chuẩn bị cho những đánh giá này bằng cách đảm bảo trẻ được nghỉ ngơi, nuôi dưỡng đầy đủ và được trang bị các công cụ cần thiết để thành công.

Một lần nữa xin chúc các bạn một kỳ nghỉ xuân vui vẻ, an toàn và thư thái. Cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ học sinh và khu học chánh của chúng tôi. Chúng tôi mong được gặp lại tất cả học sinh khi trường học tiếp tục vào Thứ Hai, ngày 8 tháng 4 năm 2024.

Trân trọng,

  
Alejandro Ruvalcaba, tiến sĩ  
Giám đốc trường học

**Fax Numbers:**

Educational Services, Special Education & Student Support Services: 626-312-2913  
Child Development & Nutrition Services: 626-307-6178 • Business Services, Human Resources, & Superintendent's Office: 626-312-2906